

ฮิวเปอร์ ออพติก เปิดตัวฟิล์มกันร้อน C30 ใหม่ล่าสุด เป็นทางเลือกของตลาด

- ทดสอบตลาดแล้ว ผลตอบรับดีเยี่ยม
- เน้นกันความร้อนสูงพร้อมกับความเป็นส่วนตัว



บริษัท ฮิวเปอร์ ออพติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายฟิล์มกันร้อน ต้นตำหรับฟิล์มนาโนเซรามิกเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน แต่ผู้เดียวในประเทศไทย เปิดตัวฟิล์มใหม่ล่าสุด C30 สู่ตลาดฟิล์มกรองแสง เพื่อเป็นทางเลือกแก่เจ้าของรถยนต์ที่ต้องการฟิล์มที่มีประสิทธิภาพกันความร้อนสูง และยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวสูง

นายกนต์ธร จตุรภัทรพนิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวเปอร์ ออพติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้นำเข้าฟิล์มรุ่นใหม่ล่าสุดเข้ามาทดสอบตลาดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนที่สุดของปี พบว่าได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี จึงสร้างความมั่นใจว่า C30 นี้จะได้รับการยอมรับจากตลาด

นายกนต์ธร กล่าวว่าในปีนี้เป็นปีที่บริษัทได้เริ่มกลยุทธ์ทางการตลาดของฟิล์มกันร้อนฮิวเปอร์ ออพติก อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้เร่งขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้วางรากฐานการตลาดของฮิวเปอร์ ออพติก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

“ตอนนี้ ผมอยากจะบอกว่ากรุงเทพฯเราแน่นพอแล้ว ปีนี้เป็นปีที่เราได้เร่งขยายเครือข่ายไปยังต่างจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งผลจากการขยายอย่างรวดเร็วครั้งนี้ ทำให้เรามียอดขายของฮิวเปอร์ ออพติก ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นถึง 271% และเราตั้งเป้าว่าภายในปีนี้ จำนวนตัวแทนของเราจะเพิ่มขึ้นอีก 113%” นายกนต์ธรกล่าว

ทางด้าน มร. ทอมมี เยียว ผู้จัดการทั่วไป กล่าวเพิ่มเติมว่าตลาดฟิล์มกันร้อนฮิวเปอร์ ออพติก นี้ถือเป็นฟิล์มที่มีอนาคตสดใสมากเพราะเป็นฟิล์มที่ยังไม่มีคู่แข่ง ซึ่งตลาดหลักของฮิวเปอร์ ออพติก เป็นตลาดระดับผู้มีรายได้กลางบนไปจนถึงล่างสูง ซึ่งเป็นตลาดที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดเข้ามาอุดช่องว่างทางการตลาดในกลุ่มนี้ ยกเว้นฮิวเปอร์ ออพติก

“ตอนนี้ ตลาดระดับบนที่ราคาหลายหมื่นบาทต่อคันนั้น มีผลิตภัณฑ์รองรับมานานร่วม 20 ปีแล้ว แต่พอหลุดจากตลาดบนแล้ว จะเป็นตลาดฟิล์มที่มีราคาเฉลี่ยต่ำกว่าหมื่นบาท คุณภาพอาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้ากลุ่มที่มี

กำลังซื้อมากกว่าตลาดกลาง แต่ฮิวเปอร์ ออฟติค เป็นคำตอบสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่อีกกลุ่มหนึ่ง”
มร.เหี่ยว กล่าว

ปัจจุบัน ฮิวเปอร์ ออฟติค มีผลิตภัณฑ์ที่แบ่งออกเป็น ราคาเริ่มต้น 19,500 บาทสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก (Size S) สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลาง (Size M) ราคา 20,500 บาท และ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดใหญ่ (Size L) ราคา 21,500 บาท ส่วนรถกระบะและรถที่เจ้าของยังเน้นราคาเป็นหลักนั้น ฮิวเปอร์ ออฟติค มี แบล็ค ซีรี่ ราคาเริ่มต้นที่ 3,999 บาท

“สำหรับฟิล์ม C30 นั้น จะเป็นฟิล์มรุ่นใหม่ที่น่าไปประกอบแพ็คเกจจิ้งต่าง ๆ ที่เราแนะนำตามขนาดของรถต่าง ๆ แต่ไม่รวมในแพ็คเกจจิ้งของแบล็ค ซีรี่” นายกนต์ธรกล่าว

“แน่นอนครับ นโยบายรถคันแรกของรัฐบาลนั้น ฟิล์มฮิวเปอร์ ออฟติค ได้รับอานิสงค์ด้วยเพราะเราพบว่ารถคันแรกหลายรุ่นหลายยี่ห้อ เจ้าของรถมีความต้องการฟิล์มที่มีคุณภาพ โดยยอมที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นจากฟิล์มที่ได้รับแถมจากโชว์รูมรถยนต์ทั่วไป นี่เป็นโอกาสที่ดีของฮิวเปอร์ ออฟติค” นายกนต์ธรกล่าว